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รายงานพิเศษ : เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรมยางไทย (01/10/2558)  

การเกิดของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ส่งผลให้เกิดมิติใหม่ ในอุตสาหกรรมยางไทยใน

หลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการเกิดรัฐวิสาหกิจใหม่ขึ้นนั่นคือ “การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) หรือ Rubber 

Authority of Thailand (RAOT)” เพ่ือขับเคลื่อนและบริหารงานยางพาราของประเทศที่เป็นเอกภาพและมี

ศักยภาพสูง ขึ้น ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรม งานวิจัยและวิชาการ ตลอดจนการ

พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร พร้อมผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาค

อาเซียน และเป็นผู้น าตลาดยางพาราโลกในอนาคต 

นอกจากเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการองค์กร ระบบการเงิน บัญชี รวมถึงงบประมาณของ

ปี 2558-2559 แล้ว ยังต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียม

ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนายางพาราให้สอดรับกับโครงการและนโยบาย

ของรัฐบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการยางพารามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะสามารถยกระดับราคายางให้มี

เสถียรภาพ และช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็งและชีวิต ความเป็นอยู่

ดีขึ้นด้วย 

กรมวิชาการเกษตร นับเป็นหน่วยงานส าคัญในฐานะที่รับผิดชอบในการดูแลปัญหายางพาราทั้งระบบ 

ซึ่งนอกจากเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการองค์กร ระบบการเงิน บัญชี รวมถึงงบประมาณของปี 

2558-2559 แล้ว ยังต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรี ยม

ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนายางพาราให้สอดรับกับโครงการและนโยบาย

ของรัฐบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการยางพารามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะสามารถยกระดับราคายางให้มี

เสถียรภาพ และช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็งและชีวิต ความเป็นอยู่

ดีขึ้นด้วย 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาวิกฤตการณ์ยางที่

เกิดขึ้น ได้มีนโยบายเร่งรัดให้มีการวิจัยและพัฒนาตลาดยางพารา รวมถึงอุตสาหกรรมยางเพ่ิมมากขึ้น โดย

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกับสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) โดยเฉพาะผู้ผลิต

ยางรายใหญ่ เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครือข่ายตลาดภูมิภาค  

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94954:---01102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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(Region Market) เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งด้านตลาดยางของกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมป้องกันความเสี่ยง

จากความผันผวนของราคายางที่ปรับตัวขึ้นลงอย่าง กะทันหัน ทั้งยังช่วยเพ่ิมอ านาจต่อรองราคายางใน

ตลาดโลก และลดการอ้างอิงราคาจากตลาดล่วงหน้า รวมถึงตลาดยางโตคอม (TOCOM) ของญี่ปุ่น และตลาด

ยางไซคอม (SICOM) สิงคโปร์ ซึ่งไม่มีการส่งมอบยางจริง 

ตลาดยางภูมิภาคที่ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ร่วมกันผลักดันและพัฒนาขึ้นนี้ มุ่งให้มีการซื้อขาย

ยางแบบส่งมอบจริง โดยที่ราคาซื้อขายยางธรรมชาติสะท้อนความเป็นจริงให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่ากลไกตลาด

ดังกล่าวจะเริ่มขับเคลื่อนได้ภายใน 1-2 ปีข้างหน้านี้ เบื้องต้นคาดว่า จะมีซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 และยาง

แท่งเอสทีอาร์ 20(STR20) ผ่านตลาด Region Market พร้อมส่งมอบสินค้าจริงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งจะ

ช่วยลดปัญหาการปั่นราคาและเพ่ิมเสถียรภาพราคายางได้มากข้ึน และมุ่งก้าวสู่การเป็นตลาดอ้างอิงในอนาคต 

นายอนันต์ เชื่อมั่นว่า นอกจากภาครัฐจะส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยตลาดยางพาราที่ประสบผลส าเร็จมา

ใช้ให้ เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว รัฐบาลยังได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางล้อยานยนต์ วงเงิน 

6,500 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนและรองรับอุตสาหกรรมล้อยางยนต์ของไทย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าตรวจสอบ

คุณภาพล้อยาง และไม่ต้องส่งล้อยางที่ไทยผลิตได้ไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการ (Lab) ของต่างประเทศ เบื้องต้น

คาดว่าใช้เวลาประมาณ 2 ปี ไทยจะมีศูนย์ทดสอบยางล้อภายในประเทศ และผลักดันสู่การเป็นศูนย์ทดสอบล้อ

ยางของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

“ขณะเดียวกันไทยยังมีแผนดึงผู้ประกอบการและนักลงทุนจากจีน มาร่วมลงทุนอุตสาหกรรมล้อยาง

ภายในประเทศมากขึ้น ขณะนี้มีบริษัทจากจีนลงทุนตั้งโรงงานในไทยแล้ว เพ่ือน าวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตล้อ

ยาง รวมทั้งป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตล้อยาง ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุดของอาเซียน” นายอ านวย 

กล่าว 

ขณะเดียวกันกรมวิชาการเกษตรก็ได้จัดตั้งกองการยางขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมการผลิต การค้า การ

ส่งออกและน าเข้ายางพาราตาม พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 พร้อมรองรับพระราชบัญญัติการยาง

แห่งประเทศไทยภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศบังคับใช้เป็น

กฎหมาย ขณะเดียวกันกองการยางยังท าหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางเพ่ือสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน 
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พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ทั้งยังให้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Lab) ส าหรับให้บริการ

วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพยาง ตลอดจนให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ 

นักวิจัย เกษตรกรและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย” นายอนันต์ กล่าว 

นายอนันต์ กล่าวด้วยว่า ภายใต้กองการยางกรมวิชาการเกษตรยังจัดตั้งกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐาน

ยาง เพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและควบคุมก ากับมาตรฐานยาง โดยตั้งศูนย์ควบคุม

ยาง 6 ศูนย์ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์ควบคุมยางสงขลาสุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ 

หนองคาย และศูนย์ควบคุมยางเชียงราย เพ่ือควบคุมการผลิตการค้า ส่งออกและน าเข้ายางในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ ทั้งยังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราและให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ ยางเพ่ือสนับสนุน

การส่งออกสินค้ายางพาราสู่ตลาดโลก 

ทั้งนี้ หลังพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยมีผลบังคับใช้ จะเกิดรัฐวิสาหกิจใหม่ คือ การยาง

แห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 จะอยู่ภายใต้องค์กรรัฐวิสาหกิจไม่ได้ 

กรมวิชาการเกษตรจึงจ าเป็นต้องตั้งกองการยางขึ้นมารองรับ เพ่ือเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนพัฒนาการผลิต

ยางพารา พร้อมสนับสนุนการค้า ส่งออกและน าเข้ายาง ซึ่งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการตลาดและ

อุตสาหกรรมยางของประเทศให้มี ความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น และช่วยผลักดันการส่งออกสินค้ายางพาราไทยสู่

ตลาดโลกเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

โดยศูนย์ควบคุมยาง 6 ศูนย์ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ จะท าหน้าที่ควบคุมการผลิตยางในพ้ืนที่

รับผิดชอบตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ทั้งการตรวจรับรองแปลงขยายพันธุ์ยาง รวมทั้งให้บริการตรวจ

วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพยางให้กับผู้ประกอบการ พร้อมควบคุมการค้ายาง ส่งออกและน าเข้ายางซึ่ง

คาดว่า จะช่วยพัฒนามาตรฐานยางพาราไทยให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้น าเข้าและตลาดโลก มากยิ่งขึ้น 

และช่วยสนับสนุนงานของ กยท.ด้วย ทั้งหมดถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบ ที่

มีผลต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ราคายางแบบยั่งยืนทั้งปัจจุบันและ อนาคต 

ที่มา : RYT9 (วันที่ 30 กันยายน 2558) 
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สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง บุกยื่นหนังสือบิ๊กตู่ ขอชดเชยราคา ตกต่่ามา 2 ปีแล้ว ขู่เคลื่อนชุมนุม 

updated: 30 ก.ย. 2558 เวลา 13:35:42 น.  ประชาชาติธุรกิจออนไลน ์

สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ยื่นหนังสือนายกฯ ขอชดเชยส่วนต่างราคายางกิโลกรัมละ 60 บาท 

พร้อมดันกองทุนข้าวสารแลกยางพารา ขอชาวสวนยางท่ีได้รับผลกระทบนั่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทวงคืนผืนป่า 

        วันที่ 30 กันยายน สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ น าโดยนายสุนทร รักษ์รงค์ เข้ายื่นหนังสือถึง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอนุมัติ เงินชดเชยส่วนต่างราคายางพาราที่กิโลกรัมละ 60 

บาท และขอให้มีการอนุมัติกองทุนข้าวสารที่ได้มีการหารือในสมัยที่ นายอ านวย  ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวคิดน ายางพารามาแลกเป็นข้าวสารที่ค้าง  สต๊อกอยู่ โดยจะขอซื้อเพื่อขายต่อให้กับเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราในราคาถูก แต่ต้องไม่ใช่ข้าวเน่าและเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับชาติจังหวัดและระดับ

พื้นที่ ในการด าเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนป่า โดยให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 

        นายสุนทรกล่าวว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติราคายางตกต่ าเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และ

สะท้อนความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีผลผลิตราคาตกต่ ามาเป็นเวลานานกว่า 2 ปี จนท าให้เกิดวิกฤตส่งผล

กระทบต่อชาวสวนยาง จึงขอให้ผู้มีอ านาจดูแลความร้อนจากล่างขึ้นบน โดยเริ่มดูแลเกษตรกรชาวสวนยางก่อนดูแลบริษัทรับ

ซื้อยางใหญ่ ๆ ท้ังนี้การติดป้ายประกาศ และจะมีการรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อขอเข้าพบกับ

นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นช่องทางที่ท าให้เกษตรกรไม่อึดอัด เพราะขณะนี้มีทั้งพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ และ

ค าสั่งตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญ 2557 ฉบับช่ัวคราว เป็นข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหว แต่หากนายกรัฐมนตรี เพิกเฉยต่อข้อ

เรียกร้องและความเดือดร้อนของเกษตรกรก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

        นอกจากนี้ นายสุนทรยังขอให้นายกรัฐมนตรี ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีการตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมิชอบในสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เนื่ องจากมีการแฝงการเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดเวทีสัมมนาการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการร่าง

กฎหมายลูก แต่ตามกฎหมายสมัชชาฯไม่สามารถคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ เพราะยังไม่มีระเบียบการยางแห่งประเทศ

ไทยว่าด้วยการจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ตนและสมาคมฯได้ออกจากสมัชชาสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยแล้ว ท่ีมา : มติชนออนไลน์ 

 

 



 

 

 

 

อนาคตราคายางพารายงัไปได้ กยท.-เอกชนหนุนปลูกพนัธ์ุดี (30/09/2558)  
 

     ผู้ส่งออกชี้วิกฤตราคายางตกต่ าถึงที่สุดแล้ว มองเป็นโอกาสที่เกษตรกรไทยต้องปลูกยางต่อไป หลังจีนหัน

ไปปลูกพืชอ่ืนแทนและลดกรีดยางมากขึ้น ขณะที่การบริโภคเพ่ิม 30-40% ทุก 10 ปี ด้านผู้บริหาร กยท. 

พร้อมส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ ายันปลายน้ า 

     ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 

(คอบช.) ได้จัดงานเสวนา "วิกฤตหรือโอกาส : ราคายางพาราไทย" ขึ้น โดยนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคายาง

ขณะนี้ มองในแง่ผู้ซื้อ อยากได้ราคาถูก เป็นโอกาสของคนซื้อ ที่สามารถไปแข่งขันได้ แต่ผู้ขายคือเกษตรกรที่

รับวิกฤตจากราคาลดลงจาก กก.ละ 100 กว่าบาทเหลือ 50 บาท เป็นวิกฤตของราคา แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นวิกฤต

ของเกษตรกรหรือยัง เพราะเกษตรกรที่ปลูกยางพันธุ์เก่า ผลผลิต 200 กก./ไร่/ปี กับพันธุ์ยางใหม่ผลผลิต 450 

กก./ไร่/ปี ผู้ที่ปลูกได้ 200 กก.วิกฤตแน่ ขาดทุนแน่นอน ฉะนั้นวิกฤตหรือยังก็แล้วแต่ละคน แต่เป็นวิกฤตราคา 

     เมื่อเกิดวิกฤตราคา เกษตรกรควรมีอาชีพเสริม หรือเปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืน ยกตัวอย่าง จีน เขตสิบสองปัน

นา ปลูกยางราคาตก ขณะที่ค่าแรงสูงขึ้น จึงปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ไปปลูกกล้วย ที่มีรายได้ต่อไร่ต่อปีมากกว่า

ยาง เกาะไหหล าก็เหมือนกัน ปรับตัวไปท าอาชีพอ่ืน กรีดยางกันน้อยลง อย่างไรก็ตาม ราคายางช่วงนี้ต่ าสุด

แล้ว   หากพิจารณาความต้องการใช้ยางพาราทุก 10 ปี ความต้องการจะเพ่ิม 30-40% ปี 2000 ทั่วโลกใช้ยาง 

7 ล้านตัน จากนั้นจีนน าเข้ายาง 1-2 ล้านตัน/ปี ในปี 2545 จีนน าเข้า 3 ล้านตัน และปัจจุบัน 4 ล้านตัน/ปี 

ปัจจุบันใช้ยางทั่วโลก 12 ล้านตัน/ปีอนาคตพ้ืนที่ปลูกยางจะอยู่ในเขตร้อนชื้น นอกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แล้วที่อ่ืนปลูกยาก จึงมองว่ายังเป็นโอกาส ต้องปลูกยางต่อไป 

     "เราไม่เหมือนจีน อินเดีย ที่ผลิตและขายในประเทศ เพราะมีประชากรมาก เราต้องท าคู่กันไป ทั้งการ

ส่งออกวัตถุดิบและการตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์ยางจาก 14% เป็น 25% แม้จะใช้เวลาหลายปี ปัจจุบันไทยเป็น

ผู้ผลิตถุงยางอนามัยอันดับหนึ่งของโลก ใช้เทคโนโลยีสูงกว่าการผลิตถุงมือยาง และไทยเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายยาง

ยืดอันดับหนึ่งของโลกอีกเช่นกัน" 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=94844:---30092558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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ทางด้านนายพิเชษฐ์ พร้อมมูล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยยาง 1 ใน 3 สถาบันการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

กล่าวว่า ไทยจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไร ในเมื่อรัฐไปบังคับเรื่องการปลูกยางไม่ได้ เรื่องนี้ก็เป็นจุดอ่อน

เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม จากการตั้งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขึ้นมา ในส่วนต้นน้ าก็จะส่งเสริมการปลูก

ยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิต 500 กก./ไร่/ปี แทนพันธุ์เดิมที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 250 -260 กก./ไร่/ปี ซึ่งจะช่วยลด

ต้นทุนไปได้ครึ่งหนึ่ง พ้ืนที่ปลูกไม่เหมาะสมเป็นที่นา ก็ต้องใช้ไม้แข็งให้ไปปลูกพืชอ่ืนแทน เกษตรกรที่กรีดยาง

ต้นเล็ก เส้นรอบวงไม่ถึง 45-50 ซม. ต่อไปเงินสงเคราะห์ที่ให้ไร่ละ 1.6 หมื่นบาท จะเหลือไร่ละ 1 หมื่นบาท 

ต่อไปต้องปลูกพันธุ์ยางชั้น 1 ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ พันธุ์ชั้น 2-3 รวมกันไม่เกิน 50% ทั้งนี้ คิดเฉลี่ยจากเกษตรกร

มีพ้ืนที่ปลูกยางประมาณ 15 ไร่ 

     ส่วนกลางน้ า กยท.จะส่งเสริมการผลิตยางแท่ง ยางอัดก้อน และน้ ายางข้นเพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ปลายน้ า 

กยท.จะส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ใน 3 เรื่องคือ การวิจัย การบริการ และ

มาตรฐาน โดยผู้ประกอบการสามารถมาใช้เครื่องมือสถาบันวิจัยยางวิจัยผลิตภัณฑ์ยาง 

ที่มา หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ประจ าวันที ่29 กันยายน 2558 

 

 

 



 

 

 

สมาคมสวนยาง16จว.ร้อง'บิ๊กตู่' ชดเชยส่วนต่างก.ก.ละ60บาท     วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558, 11.47 น. 

       30 ก.ย. 58 เมื่อเวลา 10.00น.ที่ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานก.พ.  สมาคม

เกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ น าโดยนายสุนทร รักษ์รงค์ เข้ายื่นหนังสือถึง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(คสช.)เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลอนุมัติเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพาราที่กิโลกรัมละ 60 

บาทและขอให้มีการอนุมัติกองทุนข้าวสารที่ได้มีการหารือในสมัยที่ นายอ านวย ปะติ

เส อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวคิดน ายางพารามาแลกเป็นข้าวสารที่ค้างสต็อกอยู่โดยจะขอซื้อเพ่ือขายต่อให้กับ

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในราคาถูกแต่ต้องไม่ใช่ข้าวเน่าและเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับชาติ จังหวัด 

และระดับพ้ืนที่ ในการด าเนินการตามนโยบายทวงคนืผืนป่า โดยให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 

       นายสุนทรกล่าวว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติราคายางตกต่ าเพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และสะท้อน

ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีผลผลิตราคาตกต่ ามาเป็นเวลานานกว่า    2 ปี จนท าให้เกิดวิกฤตส่งผลกระทบต่อ

ชาวสวนยาง จึงขอให้ผู้มีอ านาจดูแลความร้อนจากล่างขึ้นบน โดย   เริ่มดูแลเกษตรกรชาวสวนยางก่อนดูแลบริษัทรับซื้อยาง

ใหญ่  ๆทั้งนี้การติดป้ายประกาศ และจะมีการรวบ  รวมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพ่ือขอเข้าพบกับ

นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นช่องทางที่ท า   ให้เกษตรกรไม่อึดอัด เพราะขณะนี้มีทั้งพระราชบัญญัติการขุมนุมในที่สาธารณะ และ

ค าสั่งตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญ 2557ฉบับชั่วคราว เป็นข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหว. แต่หากนายกรัฐมนตรีเพิกเฉยต่อข้อ

เรียกร้องและความเดือดร้อนของเกษตรกรก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  

         นอกจากนี้นายสุนทร ยังขอให้นายกรัฐมนตรี ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีการตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมิชอบในสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแหง่ประเทศไทย เนื่องจากมีการแฝงการเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการจัด

เวทสีัมมนาการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เพ่ือให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายลูก แต่ตามกฎหมาย

สมัชชาฯไม่สามารถคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ เพราะยังไม่มีระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจดทะเบียน

เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ตนและสมาคมฯได้ออกจากสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศ

ไทยแล้ว 
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ราคาประมูลวันพฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม 2558  

ราคาประมลู ตลาดกลางยางพาราสงขลา 

ยางแผน่ดบิ  41.83  
(30/09/58) 

ยางแผน่รมควนัช ัน้3 43.46  
(30/09/58) 

น า้ยางสด ณ โรงงาน 41.00  
0.00 

เศษยาง (100%) 
ณ โรงงาน 

39.00  
(30/09/58) 

 

 คาดการณ์ราคายางวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558  

ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว จากการอ่อนค่าของเงินเยน 
และนักลงทุนขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ ประกอบกับนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นหลังจาก
ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะหุ้นบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ของจีนที่ได้รับอานิสงค์จากการปรับลดภาษี
ซื้อยานพาหนะ อย่างไรก็ตาม ราคายางยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและการชะลอซื้อ
ยางของจีนในช่วงหยุดยาววันชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2558 

 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=8:-21-2554
http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=20:-17-2553
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